

CÁNH CHIM ĐẦU ĐÀN

Chắc hẳn chúng ta đều có những người bạn trở thành tấm gương tiêu biểu cho bản thân học tập. Và người bạn em muốn nhắc đến chính là Trần Quang Khánh, là bạn cùng lớp 9A1 của em. Ấn tượng của em về Khánh chính là việc bạn lúc nào cũng mặc trang phục chỉnh tề, đúng quy định. Mỗi lần bạn lên thuyết trình là em cứ ngỡ như đang nghe MC chuyên nghiệp nói bởi giọng bạn rất trầm ấm, bạn cũng rất hay sử dụng ngôn ngữ cơ thể để bài làm thêm sinh động.

Bạn là người chăm chỉ, trầm tính và có trách nhiệm. Ít nói là vậy nhưng bạn cũng rất tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình học tập, Khánh luôn cố gắng học tập chăm chỉ, không để bản thân học lệch. Các bài kiểm tra khảo sát của nhà trường bạn đều đạt kết quả tốt. Khánh học đều các môn, nổi trội nhất là môn văn và lịch sử. Khánh chia sẻ với em muốn có kết quả học tập tốt đặc biệt là môn văn, trước hết cần phải chăm chú lắng nghe cô giảng, tích cực đọc sách văn học cũng như làm bài tập đầy đủ. Những kiến thức nào chưa hiểu, bạn đều hỏi thầy cô để mở rộng kiến thức.



Không chỉ vậy, Khánh còn rất tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh. Các buổi trực nhật ở lớp hay vệ sinh công trình măng non, bạn đều nhiệt tình tham gia. Khi dọn vệ sinh, bạn luôn sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp. Về mặt thành tích, trong suốt các năm học cấp 2, bạn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm vừa qua, bạn là học sinh giỏi cấp trường môn ngữ văn.

Bí quyết của việc đạt kết quả cao trong học tập, bên cạnh việc chăm đọc sách và chú ý lắng nghe thầy cô giảng, còn là việc tự học ở nhà. Ngoài giờ học trên lớp, Khánh còn tích cực làm các bài tập mở rộng, khắc sâu thêm kiến thức đã học. Tủ sách của bạn đầy ắp những cuốn sách luyện tập, mở rộng. Điều cốt lõi là bạn đã xây dựng cho bản thân một lộ trình học tập để có thể vượt qua thử thách, chông gai. Bên cạnh đó, Khánh cũng luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lí thời gian.

Thế mới thấy Khánh không chỉ là một tấm gương tốt trong học tập mà còn trong các hoạt động ngoại khóa. Chúng em rất tự hào vì trong lớp có một tấm gương tốt như Khánh